

สรุปงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมควบคุมมลพิษ

รายการ	สำนัก/ กอง/ฝ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด
รวม แผนงาน 1.1 + แผนงาน 5.4		15.3396	
แผนงาน 1.1 : การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		7.0000	
โครงการที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		7.0000	
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
โครงการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท			
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท	สจก	3.0280	- เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นภาคสมาชิกในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท โดยวิเคราะห์ผลกระทบในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกฯ ทางด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านกฎหมาย ด้านความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ สังคม และการเมืองด้านเศรษฐกิจในภาพรวมหรือเฉพาะท้องถิ่น ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และด้านการจำกัดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

รายการ	สำนัก/ กอง/ฝ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด
			- จัดทำข้อเสนอแนะด้านกลไกการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาามินามาตะฯ
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาวะมลพิษและประเมินศักยภาพการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	กผศ	3.5000	- เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าระหว่างเรือบริเวณอ่าวศรีราชา-เกาะสีชัง รวมถึงการสะสมของตะกอนที่อาจมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและผลกระทบทางอากาศต่อชุมชนทั้งบริเวณ อ่าวศรีราชาและเกาะสีชังพร้อมเสนอแนวทาง มาตรการพัฒนากฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการรองรับการพัฒนาเป็นท่าเรือหรือเขตขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาค
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			

รายการ	สำนัก/ กอง/ฝ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	สจก	0.4720	- เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวภายใต้ความร่วมมือตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกและกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ อนุสัญญาอากาศเตอร์ดัม อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ศูนย์ประสานงาน SAICM การดำเนินงานภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน 5.4 : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม		8.3396	
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ		8.3396	
กิจกรรมหลักที่ 1 : เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		3.3676	
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	กผผ	1.0000	- เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำมาพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายการ	สำนัก/ กอง/ฝ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สจก 0.7513, กผผ 0.0400, สจน 0.1800, ฝตบ 0.2500, สจอ 0.9463, ฝคป 0.2000)	คพ	2.3676	- เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการต่างประเทศตามพันธกรณีด้านอากาศ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการร่วมประชุมนานาชาติด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมหลักที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม		3.4720	
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน			
1. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน			
- การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย	สจอ	2.2396	- เพื่อเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบถึงสถานภาพ การตกสะสมของกรดและระดับของปัญหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในประเทศไทย สำหรับประกอบการตัดสินใจในการป้องกันหรือลดผลกระทบของการตกสะสมของกรดที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สจก 0.6187, สจอ 0.6137)	คพ	1.2324	- เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการต่างประเทศตามพันธกรณี

รายการ	สำนัก/ กอง/ฝ่าย	งบประมาณ	รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย		1.5000	
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน			
1. การยกร่างกฎหมายการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน	สจอ	1.5000	- เพื่อยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และมีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประเภทอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
รวม		30.4144	